



(กททช.)
กับสื่อมวลชน
กททช.1003.10/354.2560

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๙)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ มข๔

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เรียน รสทช. ก่อกิจฯ (เลขานุการ กทค.)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผมได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“เรื่องการนำส่งเงินคงเหลือในระบบของรัฐนี้ ผมเคยตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อครั้งจะดำเนินการออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ว่า เงินคงเหลือในระบบนั้น หากจะนำส่งรัฐ จะต้องมีความหมายรับรอง เพราะเป็นเงินที่เกิดจากการให้บริการโทรคมนาคมแทนรัฐ ต่างจากกรณีการประมวลเลขส่วยแล้วนำส่งเงินเข้ารัฐ เพราะเลขหมายโทรคมนาคมนั้นเป็นของ กสทช. เมื่อประมวลได้เงินมา กสทช. ก็มีสิทธินำส่งเงินนั้นให้รัฐได้ แต่เงินคงเหลือในระบบนี้มีใช้เงินของ กสทช. การนำส่งเงินเข้ารัฐ จึงต้องมีกฎหมายรองรับ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จะต้องหาแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผมจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ ที่ให้นำเงินคงเหลือในระบบซึ่งยังไม่มีผู้มาขอรับคืนไปนั้น ไปวาง ณ สำนักงานวาทิตย์ เพราะเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ ซึ่งผูกพันกันตามสัญญาทางแพ่ง โดยผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องติดต่อและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ให้บริการทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรใช้หลักการนี้กับกรณีทั่วไป เมื่อผู้บริโภครยกเลิกบริการและยังมีเงินในระบบคงเหลือ ไม่เฉพาะแต่กรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเท่านั้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในส่วนหมายเหตุของวาระ ๔.๑๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.